

**BÁO CÁO**  
**tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp**  
**hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội**

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 783/SKHĐT-TH ngày 29/4/2022 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội. Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 và Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh; UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ như sau:

**1. Kết quả thực hiện**

Thực hiện tốt công tác phối hợp với đơn vị tư vấn của tỉnh để lập Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách hàng năm; Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc về quy trình, thủ tục pháp lý trong thu hút đầu tư và quá trình tổ chức thực hiện dự án của các nhà đầu tư.

Thực hiện công bố công khai quy hoạch sử dụng đất hàng năm, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đúng quy định nhằm đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thực hiện hoàn thành và công bố công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai như thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất để tăng nguồn thu cho ngân sách huyện.

Công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng thông tin điện tử của huyện, Đài Truyền thanh huyện, đồng thời niêm yết tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện. Trang bị thiết bị đánh giá sự hài lòng tại Bộ phận một cửa nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Công khai bộ thủ tục hành chính cấp huyện trên trang thông tin điện tử của huyện và niêm yết trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và tại Bộ phận một cửa của huyện.

Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhằm tạo điều kiện cho các lao động có tay nghề khi được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh do tác động của dịch Covid-19; trong đó tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, sáp nhập Văn phòng HĐND và UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy thành Văn phòng huyện, thành lập Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng với Trung tâm Phát triển quỹ đất, thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; sáp nhập xã Ba Chùa vào thị trấn Ba Tơ và xã Ba Dinh, đến nay toàn huyện còn 19 xã, thị trấn, với 93 thôn, tổ dân phố (*giảm 01 xã, giảm 26 thôn, tổ dân phố*), hiện nay đang tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo Đề án 07-ĐA/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, UBND huyện còn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển cán bộ, công chức. Ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trên địa bàn, ổn định chính trị xã hội, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh trật tự.

## 2. Những hạn chế

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới để thu hút nhà đầu tư, đó là: Các quy định về thủ tục liên quan đến đất đai còn nhiều bất cập, dẫn đến việc phải thu hồi đất; công tác phối hợp của một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, đôi lúc chưa phân định rõ trách nhiệm tham mưu trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

## 3. Giải pháp thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo

Tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương trong quá trình xúc tiến thương mại và đầu tư, đào tạo, thu hút lao động, giải quyết việc làm; triển khai các tuyến du lịch liên huyện, liên tỉnh, hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện gắn với các chuỗi liên kết.

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, trong đó ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các dịch vụ công.

Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khắc phục triệt để tình trạng đầu tư dàn trải, triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện nhằm sớm đưa vào sử dụng để tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả dịch vụ công tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn. Tăng cường giám sát cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận “một cửa” nhằm tạo sự thông thoáng trong việc thực hiện thủ tục hành chính, nghiêm yết công khai quy định các thủ tục hành chính về trình tự thực hiện thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, phí, lệ phí.

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Công bố rộng rãi kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm và 5 năm, quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn.

UBND huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

### Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Vinh**